

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC CHUNG KẾT GIẢI CHẠY BÁO HÀ NỘI MỚI LẦN THỨ 49 VÌ HOÀ BÌNH

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 23/8/2024 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 49 vì hòa bình dành cho học sinh quận Long Biên năm 2024;

Hòa chung không khí của ngành GD Quận Long Biên nói riêng và cả nước nói chung lập thành tích thiết thực chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), được sự đồng ý của TTVH TDTT Quận và PGD & ĐT quận Long Biên, sáng ngày 13/9/2024, trường THCS Phúc Đồng đã long trọng tổ chức Chung kết “*Giải Chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 49 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2024*”.

Giải chạy báo Hà Nội mới năm học này với 631 vận động viên học sinh tham gia ở 2 nội dung thi đấu, là một đợt hoạt động TDTT sôi nổi, tập hợp đông đảo lực lượng vận động viên là các em học sinh tiêu biểu trong phong trào TDTT đến từ các lớp tham gia.

Mục đích của giải Chạy báo Hà Nội mới lần thứ 49 là động viên học sinh tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại*” và phong trào “*Khỏe để lập nghiệp và giữ nước*”. Thông qua việc tổ chức giải chạy truyền thống hàng năm này để hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong học sinh của nhà trường, giúp HS nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, khơi gợi ý chí luyện tập trong học sinh. Thông qua cuộc thi, nhà trường cũng sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tập huấn tham gia thi đấu các giải của Quận và Thành phố tổ chức.

Trong những năm học vừa qua phong trào TDTT của nhà trường phát triển không ngừng. Các em học sinh rất hào hứng phấn khởi tham gia giải chạy. Các thầy cô trong tổ trọng tài đã phối hợp tổ chức tốt giải chạy đảm bảo tính khách quan, công bằng trong thi đấu. Buổi chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới diễn ra sôi nổi, an toàn, đúng nội dung, hiệu quả, đã thực sự trở thành ngày hội và sân chơi bổ ích cho các em học sinh toàn trường.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 49 vì hòa bình:



*Tác giả: Nguyễn Thị Hương Nhung
Người đăng tin: Nhóm năng khiếu*

